

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(DISABILITIES SUPPORT SERVICES SILPAKORN UNIVERSITY : DSS SU)

งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

เรื่องนำรัฐเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๓)

การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ จะต้องมีความสมบูรณ์และมีหลักฐานที่แสดงการรับรองความพิการและสถานภาพนักศึกษา ดังนี้

๑. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒. ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นปริญญาใบแรกเท่านั้น
๓. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่เคยศึกษาเป็นปริญญาตรีที่สอง

ในกรณีที่นักศึกษาย้ายสถาบันอุดมศึกษา หรือย้ายสาขาวิชา/วิชาเอก เกินกว่า ๒ ครั้ง นักศึกษาจะไม่ได้รับการอุดหนุนตามประกาศฯ และจะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

๔. ในการสมัครเป็นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่าายในการลงทะเบียนเรียนก่อน ตามอัตราค่าใช้จ่าายที่กำหนดเช่นเดียวกับนักศึกษาทุกคน และยื่นแบบแสดงความจ่าานงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ และหลักฐานการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา (เป็นความสมัครใจ) ของนักศึกษาพิการในการขอรับสิทธิ เพราะนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่สนับสนุนให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าายเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจ่ากััด รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่าายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด

นักศึกษาพิการสามารถติดตามข่าวสารได้จาก เว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (DSS SU) หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ - ๓๒๓ - ๘๐๒๕ หรือ Fanpage facebook : ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร